



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ

รหัสโครงการ... : 07000000-3695

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธร อุทิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุริมาศ เชื้อสมุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้ประเมิน 4293571 โดย 85506 ปี 85503 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยตามสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละปีได้เกิดอัคคีภัยมากมาย สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยโดยการจัดให้มีแผนป้องกันระงับอัคคีภัยหรือแผนซ้อมรับ/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/อพยพหนีไฟ เพื่อที่จะลดปัญหาและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะสถานพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยบางส่วนเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และนอนพักรักษาตัวตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ เมื่อเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ ดังนั้นจึงได้กำหนดเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยว่าทุกหน่วยงานต้องมีแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอพยพหนีไฟและต้องมีการฝึกซ้อมดำเนินการตามแผนอย่างสม่ำเสมอภายใต้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธร อุทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธร อุทิศ เกิดทักษะ ความชำนาญ และเป็นการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความเข้าใจและจัดทำแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาล
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธร อุทิศ ได้มีความรู้ มีทักษะ เตรียมความพร้อมตลอดเวลาทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเกิดอัคคีภัยสามารถแยกประเภทผู้ป่วย และรู้ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละประเภทอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งทราบบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงพยาบาล รู้จักการป้องกันและระงับเหตุจนเกิดทักษะและความชำนาญ ตลอดจนการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อลดความสูญเสียและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาล
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้วิธีการติดต่อประสานงาน การระงับเหตุระหว่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่นอกหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธร อุทิศ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจะดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ ภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 116 คน ประกอบด้วย

- 1.ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ จำนวน 46 คน
- 2.บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 50 คน
- 3.เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 12 คน
- 4.วิทยากร จำนวน 8 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ดี  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างโครงการ และวางแผนรูปแบบการอบรม การกำหนดเนื้อหาในการอบรม (โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประสานวิทยากร โดยเชิญวิทยากรที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานนอกโรงพยาบาล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2563 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และจัดทำหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 19/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยกับผู้เข้ารับการอบรม จึงขอเลื่อนกำหนดการออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย</p> <p>(เนื่องจากการอบรมตามโครงการดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มจำนวนคนเป็นจำนวนมากในการฝึกซ้อม)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 19/02/2564 : เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้เลื่อนกำหนดการออกไปจัดในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างประสานวิทยากรเพื่อขอเลื่อนกำหนดการออกไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/03/2564 : อยู่ในระหว่างจัดทำร่างโครงการ และกำหนดการเนื่องจากเลื่อนการดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวไปช่วงเดือนมิถุนายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 22/04/2564 : 1. ดำเนินการจัดทำโครงการ คำสั่งคณะกรรมการอำนาจการ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน คำสั่งคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน คำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับจำเป็นต้องถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0303/ว 115 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ข้อ 2 ให้จัดการประชุม การเรียน การศึกษาอบรม ผ่านรูปแบบ Online และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้พิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรม จึงได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการจากเดิมกำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน 2564 เลื่อนกำหนดการออกไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานวิทยากรเพื่อเลื่อนกำหนดการเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/05/2564 : 1. เนื่องจาก ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับจำเป็นต้องถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0303/ว 115 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ข้อ 2 ให้จัดการประชุม การเรียน การศึกษาอบรม ผ่านรูปแบบ Online และขอให้หลีกเลี่ยง การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ และถือปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 ข้อ 2.5 การจัดการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 20 คน กรณีเกิน 20 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้ขออนุมัติโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงานฯ</p> <p>2. เพื่อความปลอดภัยกับผู้เข้ารับการอบรม ทางโรงพยาบาลหลวงพ่อดำฯ จึงยังไม่สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 16/07/2564 : ยกเลิกจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ</p> <p>เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดโครงการได้อย่างแน่นอน และฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนื่องจากกรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับถือปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ข้อ 8 การจัดการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยง การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน กรณีเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่จัดในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการและมีการฝึกปฏิบัติและแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์จำลองซึ่งจะต้องมีการรวมกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ดำเนินการส่งหนังสือขอยกเลิกนำเรียนผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท0608/2647 ลงวันที่ 22</p>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

